

พร้อมเก็บเพิ่มหากราคาต่ำพื้นฐาน

# ผู้บริหาร'กลุ่มน้ำตาล'ทยอยซื้อหุ้น

โบรกฯประเมิน  
ราคาน้ำตาลฟื้นตัว

ผู้บริหารบริษัทกลุ่มผลิตน้ำตาลซื้อหุ้นเพิ่มต่อเนื่อง เหตุราคาหุ้นร่วงต่ำพื้นฐาน รมีแผนเข้าซื้อเพิ่มหากราคาหุ้นต่ำลงอีก ด้านโบรกเกอร์ประเมินราคาน้ำตาลปีนี้ทรงตัวระดับ 14 เซนต์ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร (แบบ 59-2) พบผู้บริหารบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน) KSL และบริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) KBS รายงานการซื้อหุ้นต่อเนื่อง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น รายงานว่า นายจรรุญ ชินธรรมมิตร ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น รายงานการซื้อหุ้นบริษัท 20,000 หุ้น ที่ราคา 3.89 บาทต่อหุ้น และซื้อหุ้น 20,000 หุ้น ราคา 3.89 บาท รวมเป็นมูลค่าซื้อ 77,800 บาท ขณะที่บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน) KBS รายงานว่า นายทัศน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการบริษัท น้ำตาลครบุรี รายงานการซื้อหุ้นบริษัท 52,000 หุ้น ราคา 6.20 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 223,200 บาท

นายจรรุญ ชินธรรมมิตร ประธานกรรมการ

## ผู้บริหารกลุ่มน้ำตาลที่ซื้อหุ้น

● ราคา ● มูลค่า ● จำนวน (หุ้น)

น้ำตาล  
ขอนแก่น



จรรุญ ชินธรรมมิตร

หน่วย : บาท

3.92/3.89

195,400

50,000

6.20

332,400

52,000

น้ำตาล  
ครบุรี



ทัศน วนากรกุล

บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลขอนแก่น กล่าวว่า สาเหตุที่เข้ามาซื้อหุ้นของบริษัท เนื่องจากประเมินว่าราคาหุ้นต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐาน จึงเข้าลงทุนในระยะยาว ทั้งนี้ หากราคาหุ้นยังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ก็พร้อมจะซื้อหุ้นเพิ่มอีก โดยมองเป็นการลงทุนระยะยาว ทั้งนี้ ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 17 มี.ค.2558 นายจรรุญ ถือหุ้นในสัดส่วน 1.84%

ด้านนายทัศน วนากรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำตาลครบุรี กล่าวว่า ไม่กังวลเรื่องสภาพคล่องหุ้นในตลาดหลักทรัพย์จะลดลง เพราะเข้าซื้อในจำนวนไม่มาก

ขณะเดียวกัน นักลงทุนยังไม่ค่อยเน้นลงทุนในหุ้นน้ำตาลมากนัก เป็นผลมาจากแนวโน้มราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่ยังปรับขึ้นไม่แรง

ทั้งนี้ มองว่าการที่ราคาหุ้นบริษัทยาลดลงต่ำกว่าราคาตามปัจจัยพื้นฐานนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะบรรยากาศการลงทุนโดยรวมของไทยที่ได้รับแรงกดดันจากตลาดต่างประเทศ ส่วนแนวโน้มราคาน้ำตาลในปี 2559 ประเมินว่าจะยังไม่เห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรง แม้ว่าจะมีดีมานด์และซัพพลายที่ปึงชี้ถึงเทรนด์ที่เพิ่มขึ้นก็ตาม

บล.คันทรี ภิรพี เผยแพร่ผ่านบทวิเคราะห์ที่ว่า ราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแรง จากปัจจัยบวกเรื่องปริมาณการ

บริโภคสูงกว่าการผลิต และในฤดูกาลผลิตปี 2558/2559 คาดว่าจะเป็นปัจจัยบวกให้ราคาน้ำตาลยังทรงตัวในกรอบ 14-15 เซนต์ต่อปอนด์

ทั้งนี้ สาเหตุที่ทำให้การผลิตลดลงเกิดจากผลผลิตจากประเทศจีนปรับตัวลดลง หลังจากเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่นแทน รวมถึงการที่เกษตรกรในบราซิลมีการนำอ้อยไปผลิตเป็นเอทานอลมากขึ้นทำให้มีปริมาณน้ำตาลออกสู่ตลาดโลกลดลงอีกทางหนึ่ง

อย่างไรก็ตามในระยะสั้นราคาน้ำตาลอาจจะถูกกดดันจากปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมและทำให้ราคาอ่อนตัวระยะสั้น แต่คาดว่าจะไม่ลดลงไปแตะระดับ 10 เซนต์ต่อปอนด์

## คาดการณ์น้ำตาลกำไรปี59ฟื้นตัว

**นักวิเคราะห์ บล.ฟิลลิป กล่าวว่า แนวโน้มปี 2559 ผลประกอบการบริษัท น้ำตาลขอนแก่น จะกลับมาฟื้นตัวจากราคาขายน้ำตาลที่ดีขึ้น เอทานอลทรงตัว ขณะที่ไฟฟ้าอ่อนลง**

โดยภายหลังจากการประชุมกับผู้บริหารฝ่ายวิจัยมีแนวโน้มในทางบวกต่อผลการดำเนินงานปี 2559 ของน้ำตาลขอนแก่น ว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการฟื้นตัวของราคาน้ำตาลในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลให้ธุรกิจน้ำตาลจะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น แต่กลุ่มเอทานอลคาดการณ์ดำเนินงานจะทรงตัว ส่วนไฟฟ้าคาดการณ์มีทิศทางที่อ่อนลง

ทำให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการผลการดำเนินงานปี 2559 ลงจากเดิม

โดยฝ่ายวิจัยปรับยอดขายเหลือ 20,761 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 10% จากงวดปี2558 ภายใต้สมมติฐาน 1)ปริมาณขายน้ำตาลเพิ่ม 5%, ราคาขาย 15 เซนต์ต่อปอนด์ 2) ปริมาณขายเอทานอล 107 ล้านลิตร ราคาขาย 25 บาทต่อลิตร 3)ปริมาณขายไฟฟ้าลดลง 7% ส่วนราคาขายลดลง 5% และคาดว่าแนวโน้มมาร์จิ้นจะดีขึ้นเนื่องจากผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ปีก่อนหน้าเป็นรายการพิเศษ และปรับลดประมาณการกำไรสุทธิเหลือ 1,274 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 56%